

Số: 24 /KH-UBND

Đông Hòa, ngày 27 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính Nhà nước thị xã Đông Hòa năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về cải cách hành chính nhà nước năm 2022; Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 09/12/2021 của UBND thị xã thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của thị xã Đông Hòa; Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thị xã về triển khai thực hiện Chương trình hành động của Thị ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

UBND thị xã Đông Hòa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022, như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Tập trung thực hiện đồng bộ 6 nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước gồm: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, thông suốt và hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, nâng cao chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức.

2. Yêu cầu

Cụ thể hóa các mục tiêu và phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường (gọi chung là cơ quan, đơn vị) và tiến độ thực hiện trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính trong năm 2022 nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính của thị xã giai đoạn 2021-2030.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tích cực sáng tạo, quyết liệt áp dụng những giải pháp, sáng kiến mới để thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, xem đây là khâu đột phá trong công tác quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của thị xã đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của thị xã, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2022.

Triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả Hệ thống thông tin báo cáo theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh về ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Yên và các hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ và các bộ, ngành trung ương. Thực hiện nghiêm túc các báo cáo cải cách hành chính theo định kỳ, chuyên đề, đột xuất theo đúng quy định.

Triển khai thực hiện hoàn thành 100% các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cho UBND thị xã; các nhiệm vụ UBND thị xã, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã giao cho các cơ quan, đơn vị.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thị xã; triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp tham mưu tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của thị xã theo Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND thị xã. Thực hiện việc đánh giá mức độ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu UBND thị xã giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bổ sung, lồng ghép nội dung thực hiện công tác cải cách hành chính, việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp vào nội dung, tiêu chí thi đua của các Cụm, Khối thi đua thuộc thị xã.

Các cơ quan, đơn vị nghiên cứu đăng ký các đề tài sáng kiến liên quan đến công tác CCHC để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính ít nhất 30% số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; các cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm tra nội bộ công tác cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý; đảm bảo 100% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý đúng theo thẩm quyền.

Tổ chức khảo sát, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thị xã trong năm 2022 theo đúng quy định và hình thức phù hợp.

2. Cải cách thể chế

Thực hiện tốt việc tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết của thị xã năm 2022 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng quy trình, quy định. Thường xuyên rà soát và kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với thực tiễn của thị xã và quy định của Trung ương.

